

ข่าวคราว"พระไทยในคุก อังกฤษ 26 ปี สร้างความดีให้พุทธศาสน์

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

ต่างเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ไม่มีอุปสรรคขวางกั้นหากยึดมั่นคุณความดี

ในประเทศอังกฤษเองนั้น เป็นที่ทราบกันดีแล้ว จากข่าวของ **พระเชมธัมโม** (พระไทยชาวอังกฤษ ศิษย์ของหลวงพ่อบุญ) ซึ่งได้เข้าไปสอนปฏิบัติธรรมให้แก่นักโทษในเรือนจำของอังกฤษกว่า 26 ปี จนเกิดผลดีช่วยลด ปัญหาของเรือนจำได้มาก กระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แห่ง สหราชอาณาจักร ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังมีนักโทษจำนวนมากมาที่หันมานับถือพุทธศาสนา บางรายที่พนโทษ ออกมาก็ได้มาเป็นอาสาสมัครในการเผยแผ่พุทธธรรมด้วย พุทธศาสนิกชน ชาวอังกฤษเชื่อว่าศาสนาพุทธจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ และจะเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดในตะวันตก

ประวัติพระเชมธัมโม

ย้อนไปเมื่อ 35 ปีที่แล้วท่านเป็นดาราทีวี สนใจเรื่องพระพุทธศาสนา จนได้พบหลวงพ่อบุญ นับเป็นศิษย์ฝรั่ง รุ่นแรกๆ ที่ฉันทปลาแดกขาวเหนียวเป็น เหมือนกับลูกอีสานขนานแท้ ตอนไปอยู่เมืองดอูกบัวใหม่ๆ ท่านพูดภาษาไทยไม่ได้สักคำ แต่ก็ฟังหลวงพ่อบุญเรื่อง ด้วยการหมั่นสังเกตและปฏิบัติตาม แล้วก็สะสมวันละนิดจนเป็นความรักอันบริสุทธิ์จนมากเป็นหลายเท่าทวีคูณ

ว่ากันว่าหลวงพ่อบุญนั้นท่านมีเทคนิคการสอนธรรมที่ไม่ค่อยเหมือนใคร คือจะบอกให้รู้ ทำให้ดู เช่น บอกให้ยกท่อนไม้ขึ้น แล้วก็ให้หยุดอยู่ พอรู้ว่าเมื่อยแล้วก็ใช้ภาษามือสื่อให้พระฝรั่งโยนท่อนไม้ทิ้ง แล้วก็พูดสั้นๆ ว่า แบกไว้มันทุกข์ ทิ้งไปมันก็สุขเอง

เพียงปริศนาธรรมเล็กน้อยแค่นี้ ทำให้ลูกศิษย์อึ้ง ถึงกับลงมือฝึกจิตตนเอง ไม่สนใจเปลือกนอก หลวงพ่อบุญท่านช่างมีพรสวรรค์ในการปั้นคนจริงๆ

สำหรับพระอาจารย์เชมธัมโม

หลังจากที่ได้เรียนรู้และติดหนึบอยู่กับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติแล้ว ก็อยากจะแบ่งปันความสุขที่ได้จากพระพุทธศาสนาให้กับชาวอังกฤษบ้านเกิดเมืองนอนของท่านบ้าง ท่านจึงเดินทางไปพร้อมกับหลวงพ่อบุชชาเมื่อปี 1977 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนกระทั่งปี ค.ศ.1986 ได้ร่วมกับศิษย์ชาวพุทธสร้างวัดสอนฝรั่งที่เมืองวอริค ใช้ชื่อว่า วัดป่าสันติธรรม (The Forest Hermitage)

ท่านได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม คือ เข้าไปสอนนักโทษในเรือนจำโดยไม่จำกัดว่าศาสนาอะไร สอนให้สวดมนต์ ปฏิบัติกรรมฐาน ใหม่ๆก็ได้รับแรงกดดันไม่น้อยแต่ก็คงไม่เท่ากับแต่จังกิม

ทั้งการกีดกันจากผู้มีอิทธิพลทางลัทธิศาสนาไม่อนุญาตเข้าไปสอนบ้าง อ้างเลศ บ้ายเบียงบ้าง แต่ท่านก็มีได้พักผ่อน สวมบทวิญญูณต่อเทานันที่ครองโลก จนในที่สุดก็ต้องยอมอนุญาตให้เขาไปอบรมสอนได้ แต่ก็ไม่ได้มรย เพราะเนื่องจากนักโทษมีพฤติกรรมที่แข็งกราว และเกรงจะทำร้ายท่าน

อีกเหตุผลหนึ่งคือ กลัวว่าท่านจะบั่นทอนนักโทษเอาลัทธิความเชื่อแบบตะวันตกออกมาเผยแพร่ กีดกันขนาดไหนไม่รู้ รู้แต่เพียงว่าถึงขนาดต้องมีการตรวจสอบกลับกรองการนำเสนอของท่านเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อรู้ว่าท่านนำเสนอขอเท็จจริงและพูดแต่ความดีงามไม่กระทบความเชื่อของศาสนาใดเลย

จึงอนุญาตเพราะความต้องการของคนคุก ต่อมาไม่นานนัก หลังจากท่านได้นำเอากรรมฐานไปอบรมปรากฏว่านักโทษมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากก้าวร้าวเป็นสงบเสงี่ยม

บางรายถึงกับขอวชเณร 7 วันแล้วกลับเข้าไปอยู่ในคุกต่อ จนกระทั่งเกิด **รวมกลุ่ม** นักโทษที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา ท่านจึงก่อตั้งองค์การ "องคฺลิมาล" ซึ่งเป็นองค์การสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำขึ้นมา แล้วขยายเครือข่ายกระจายออกไปทุกราชทัณฑ์ทั่วเกาะอังกฤษโดยการสนับสนุนของรัฐบาล

หลวงพ่อบุชชา ได้อุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวอังกฤษกว่า 27 ปี จน **เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2546** สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **โอ.บี.อี. (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire)** แก่ท่าน ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด

อนึ่ง ท่านได้เผยแผ่พุทธธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก จนมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระพุทธาจารย์ ปุระธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เสนอขอพระราชทานสมณศักดิ์ที่ **"พระภาวนาวิเทศ"** เพื่อยกย่องคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจ

ที่มา : <http://www.foresthermitage.org.uk/pict.html>
<http://www.dhammathai.org/thailand/missionary/england.php>
<http://www.woodcottage.org.uk/donateth.htm>,

ขอบคุณ คุณ montasavi (ประเสริฐ พรหมจันทร์)